



ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน  
เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 มอบให้ผู้มีอำนาจ  
สั่งบรรจุตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดำเนินการตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ลงมาไว้แล้ว นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ  
ชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง และสัดส่วนของผลงานที่จะส่งประเมิน ตามรายละเอียดแนบท้าย  
ประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องส่งผลงานเพื่อประเมินภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วัน  
ประกาศและหากผู้ใดเห็นว่าชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง และสัดส่วนของผลงานดังกล่าวไม่ตรงตาม  
ความเป็นจริง หรือเป็นกรณีการอ้าง และคัดลอกผลงานของผู้อื่น สามารถทักท้วงได้ภายใน 30 วัน  
นับตั้งแต่วันประกาศ ในกรณีชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง และสัดส่วนของผลงานไม่ตรงตามความ  
เป็นจริง หรือเป็นกรณีการอ้างและคัดลอกผลงานของผู้อื่น จะต้องดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.  
ที่ นร 0707.3/ว 5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จ  
เกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล

ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

(นายชลิต ดำรงค์ศักดิ์)

อธิบดีกรมชลประทาน

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)

ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

(แบบทำยประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553)

ลำดับที่	หน่วยงาน ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ครองอยู่	ผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน	สัดส่วนผลงาน	หมายเหตุ
1	สำนักชลประทานที่ 5 ส่วนวิศวกรรมบริหาร นายชัยรัตน์ จังวัฒนกุล	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ 2891)	1. รายงานการศึกษาเบื้องต้น โครงการ ฝายห้วยน้ำสวย บ้านห้วยตาดใต้ หมู่ที่ 17 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาดัง จังหวัดเลย (พ.ศ. 2552)  2. รายงานการศึกษาเบื้องต้น โครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยหลี่ผีพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองแซงสร้อย หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพัน อำเภอนางิ้ว จังหวัดอุดรธานี (พ.ศ. 2551)	1. นายวุฒิชัย บุญผ่อง  1. นายวุฒิชัย บุญผ่อง	- ควบคุมให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น และให้คำปรึกษา ตลอดจน พิจารณาตัดสินใจการกำหนด รูปแบบการศึกษา  - ดำเนินการควบคุม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลการศึกษา ในทุกขั้นตอน  - ควบคุมให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น และให้คำปรึกษา ตลอดจน พิจารณาตัดสินใจการกำหนด รูปแบบการศึกษา  - ดำเนินการควบคุม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลการศึกษา ในทุกขั้นตอน	
ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น						
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานพิจารณาโครงการ						